

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## CRC – ลองดูหุ้นที่ไม่ใช่ขาขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในสัจจหัว...

จริงๆ หลายท่านก็คงน่าจะทราบถึงหุ้นที่เป็น ขาขึ้น ขาลง และหุ้นที่ไร้ทิศทาง หรือ แกว่งออกด้านข้าง ที่เรียกว่า sideways นั้นแหละ... โดยที่บอกว่าทุกท่านคงทราบเสียจะหมายถึงว่า หุ้นแนวโน้มไหน เล่นยังไง จริงๆ แล้ว การเล่นหุ้นในทุกแนวโน้ม เล่นได้หมดนะครับ เพียงแต่ท่านจะเล่นซื้อเป็นขายเป็น และที่สำคัญ Cut Loss เป็นหรือไม่...ถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ซื้อเป็นอย่างเดียว หรือที่มองว่าหุ้นควรจะขายเมื่อมีกำไร หรือ ต้องมีกำไรมาก ๆ อย่างที่ต้องการนั้น แนะนำเลยครับว่า ควรจะไปมองหุ้นที่มีแนวโน้ม ขาขึ้น เท่านั้น หรือที่ยังเป็นขาลง หรือ หุ้นที่เป็นแนวโน้มแกว่งออกข้าง ท่านไม่ควรซื้อหรือไม่ควรริบมอง... ต่อให้ท่านบอกว่า เงินเย็น เงินเหลือ ซื้อได้ ในราคาถูกๆ ยิ่งถ้ามีถูกกว่าไม่แรกที่ซื้อ ก็ยังมีเงินซื้อ... ถ้าเงินท่านไม่มีหมด เหนือเมฆก็ไม่ซัดนะครับ แต่ถ้าท่านมีเงินจำกัด และรู้จักค่าเสียโอกาสของเงินแล้ว ท่านจะไม่ทำอย่างนั้น เพราะนั่น อาจจะหมายถึงว่า “ไม่เป็นหุ้น” มากกว่านะครับ... แล้วทำไมถึงต้องบอกให้ท่านซื้อหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นล่ะ ก็เพราะว่า บางครั้ง เราซื้อผิดจังหวะ หรือ ซื้อราคาที่แพงไปนิดหน่อย รีบซื้อไปหน่อย การอ่อนตัวลงมา ท่านอาจจะเสียดาย หงุดหงิด... แต่ไม่ต้องกังวลหรอก ถ้าท่านมีเงิน ก็ซื้อเพิ่มได้ไงล่ะ หุ้นขาขึ้น มันจะลง จะปรับตัว ก็อยู่ในแนวโน้มของขาขึ้น หรือ ลงก็เพื่อขึ้น หากลงมาจนไม่เปลี่ยนแนวโน้มเสียก่อน เดี่ยวยังไง ก็จะไปกลับขึ้น ต่างกับหุ้นแนวโน้มขาลงเลยแหละ แล้วยิ่งถ้าเล่นหุ้น Sideways ถ้าผิดจังหวะ ก็จะไปอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ได้นะว่าจะขึ้น นี่แหละ เสียโอกาสทางการเงิน

### ดูตามเกม...

อาจจะถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ หรือ หุ้นหลักในสายตานักลงทุนกลุ่มใหญ่ด้วยนะ หากตลาดเกิดการเซา หรือ ขึ้นไม่จริง(ขึ้นแล้วรีบลง) ก็อาจจะต้องเล่นแบบระวังหน่อย ก็ต้องมีทางหนีไว

**แนวรับ : ... 31.25-31.00 ไม่ต่ำกว่า 30.50 ไว้ก่อนเป็นดี**

**เป้าหมาย : ... 34.0-35.0 เป็นเป้าหมายของการเก็งกำไรขาลง**

Price Chart...(CRC)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CRC...** อย่างที่กล่าวมาในช่วงต้นนั้น ขึ้นอยู่กับว่า ท่านจะมองแนวโน้มของกราฟออก หรือ ดูได้หรือไม่ว่า หุ้นนั้นๆ อยู่ในแนวโน้มไหน เอาแนวโน้มใหญ่ๆ ลงมาหาแนวโน้มย่อยๆ ก่อนนะ แล้วท่านจะเล่นจะซื้อขายอย่างไม่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหา... สำหรับหุ้น CRC นี้เน้น แนวโน้มหลัก ยังเป็นแนวโน้มขาลง แต่ถ้ามองในแนวโน้มย่อยๆ ที่มีการพักฐานมาสักระยะแล้ว หรือ Sideways ออกข้างมาแล้ว การผ่านระดับ 31.C ขึ้นมาได้ เป็นการทำลายโครงสร้าง Sideways ระยะสั้น ก็เหมือนว่า รถเริ่มวิ่งออกจากอยู่นั้นเอง การจะขึ้นหรือกระโดดเกาะรถตาม แล้วหวังการขึ้นเลยนั้น เป็นเรื่องที่ดีที่ว่า นักเก็งกำไร ต้องทำ เว้นแต่พลิกหลุด 30.C